



เรื่องสุดยอดแห่งความกลัวของเหล่าบรรดานิสิตนักศึกษาตั้งแต่เฟรชชีไปจนถึงจีเนียร์ คงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจาก ตัดเอฟ เรียนไม่จบ เรียนซ้ำปี กลัวว่าจะต้องกลายเป็นปุรหัท ยารหัท เฝ้ามหา'ลัย โลฟออนแคมปัส ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องราว สถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อของชาวมหาวิทยาลัย ที่หลายคนมักนำมายึดเหนี่ยวจิตใจและยึดปฏิบัติตามแบบ ไม่มีข้อแม้ และผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ ห้ามเด็ดใบชงโค ห้ามถ่ายรูป
กับบันไดนาคเทวาลัย บริเวณแถบคณะอักษรศาสตร์จะมีต้นไม้ ต้นใหญ่ที่มีมานานกว่า 30 ปี คือต้นชงโค โดยชาวคณะอักษรศาสตร์เชื่อกันว่า ใบชงโคหน้าคณะนั้น "ห้ามเด็ดเด็ดขาด" เพราะจะถือว่านำไปไม่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน พร้อมกับห้ามถ่ายรูปหน้าบันไดนาคที่เทวาลัย หากใครถ่ายก็จะเรียนไม่จบสมควรเก็บไว้ถ่ายตอนวันสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

สระน้ำจุฬาฯ ในวันลอยกระทง ชายหญิงคนใดที่ยังไม่ได้เป็นคู่กันแล้วไปลอยกระทงร่วมกันจะได้เป็นคู่กัน แต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วไปลอยกระทงร่วมกันจะแยกจากกัน



บันไดหน้าตึกชาวคณะวิทยาศาสตร์ เดิมทีนั้นเด็ก

ชาวคณะวิทยาศาสตร์เคยใช้เป็นที่ยืนของคณะ แพทย์ศาสตร์ และที่ใต้ บันไดเคยใช้เป็นที่พักอาจารย์ใหญ่เชื่อกันว่า ห้ามนิสิตปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เดินขึ้นบันไดนี้ มิฉะนั้นจะถูก Retire / "บันไดกลางคณะครุศาสตร์" เชื่อกันว่าถ้าปี 1 เดินผ่านขึ้นลงบันไดกลางแล้วจะเรียนไม่จบ แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้แล้วเดินผ่านก็ถือว่า "ผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิด"

จิราพัฒน์ เสริมวัฒนากุล นิสิตเก่า จุฬาฯ หนึ่งในผู้ที่ปฏิบัติตามความเชื่อ บอกเล่าว่าตนได้ยืนความเชื่อมาจากรุ่นพี่ แต่ส่วนตัวนั้นไม่ได้เชื่อมากนัก แต่ก็ไม่ลบหลู่และก็ปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขและคำถามซึ่งมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและของคนที่คุณเชื่อด้วย

ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดยังไงเท่านั้น

ม.ธรรมศาสตร์

หลายคนบอกว่า ลัทธิประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คือ ตัวเงินตัวทอง ซึ่ง
นักศึกษาค้นไหนไม่เคยเห็นถือว่าโคตรเซย โดยเฉพาะ
ตอนสอบว่ากันว่าถ้าใครเห็นตัวเงินตัวทองตอนสอบจะ
ทำข้อสอบได้ /สะพานดาว ว่ากันว่าถ้าตะโกนชื่อคนที่
เราชอบจนสุดสะพานจะสมหวังในความรัก /ว่ากันว่าถ้า
คู่รักได้บันจี้ขึ้นสะพานปลาหน้าตึกวิศวกรรมได้จะรักกัน
ตลอดไป และถ้าใครไปถ่ายรูปคู่กับพญานาค ที่ลาน
พญานาคหน้าเม่นสเตเดียมจะเรียนไม่จบเช่นกันถ้าใคร
ถ่ายรูปคู่กับโดมก็จะเรียนไม่จบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีตำนานว่าถ้าหนุ่มสาวคู่ไหนที่จักรยานผ่าน
Loving Way ตอนเที่ยงคืน (ทางเล็กๆ ที่มีทิวสนเสริม
ความโรแมนติกข้างทางคณะเกษตรฯ) ก็จะได้เป็นแฟน
กัน แต่ถ้าเกิดหลงเข้าไปใน breaking way จะเลิกกัน
ทันที / เมื่อถึงวันแจกดอกกุหลาบ ตรงสามแยกปาก
หมา ถ้าเพชรชิวีคะคนไหน มอบดอกไม้ให้สาวไม่ได้
จะเรียนไม่จบ และเชื่อว่ากันว่า สาวไหนที่ผลอไปรับ
ดอกไม้ของเพชรชิวีคะก็จะเรียนไม่จบ รับมาแล้วก็
ต้องเอาไปคืนให้ได้

“บุสยา ปลื้อมอ่อน” นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์
เล่าถึงความเชื่อเรื่องเรียนไม่จบของชาว ม.เกษตรว่า
หากนิสิตคนใดที่กำลังเรียนอยู่อย่าเข้าไปอยู่กลางวงบวม
แฉีกก็เด็ดขาด และห้ามใส่ชุดครุยก่อนเรียนจบ เพราะ
จะทำให้เรียนไม่จบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาลกระดังง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว มส ให้
ความเคารพนับถือ เนื่องจากมีมานานสมัยที่ ม.ยังไม่ตั้ง
วิทยาเขตใหม่ (พื้นที่เขตขามเรียง) ทุกปีที่มีกิจกรรมรับ
น้องใหม่ นิสิตทุกคนก็จะมาบอกกล่าว เพื่อให้กิจกรรม
ต่างๆ ดำเนินไปด้วยดี นอกจากนี้ เวลาที่มีกิจกรรมต่างๆ
ที่ทาง ม.จัดขึ้น หรือต้องเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง
จังหวัดก็จะต้องแวะเวียนมาขอพรที่นี่

“พิอตเตอร์” นายทศพล ช้องคำ นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าว่า
นิสิตส่วนใหญ่ที่มาขอขมาศาลกล่าว จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยถึงจะสมหวัง เช่น เรื่องเรียน
เรื่องทุน เรื่องการสอบแข่งขัน การประกวดต่างๆ ซึ่ง
หากสมหวังก็จะนำไปบายมากถวาย ตามที่บนไว้ เพราะ
เชื่อกันว่า ศาลแห่งนี้ไม่ชอบความเจ็บป่วย จึงเป็น
ธรรมเนียมทำตอกันมา ส่วนเรื่องที่สมหวังมากที่สุด
เท่าที่ทราบมาน่าจะเป็นเรื่องของหาย เพราะใน ม.จะมี
รถหายเป็นประจำ ส่วนมากที่หายบนไว้มักจะตามหาเจอ
เอง”

เช่นเดียวกับ กับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มี “พระ
สิทธิธาดา” ลิงศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เราก็
มักจะพบว่าบรรดานิสิตนักศึกษาที่ต้องการที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ทำการเข้ากราบไหว้ ขอพรต่างๆ
ซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องของความรัก การเรียน

“แคท” แคทริยา เปรมกมล นักศึกษาชั้นปี
2 คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่ามีรุ่นพี่จะบอกต่อกัน
มาถึงเคล็ดลับในการขอพรให้สำเร็จว่าให้ขอและ
ตั้งจิตอธิษฐานดีๆ ถ้าจะขอพรเรื่องการเรียนต้อง
กราบไหว้ด้วยดอกดาวเรือง แต่ถ้าจะขอพรเรื่อง
ความรัก ต้องมาขอพรทุกวันพฤหัสบดีพร้อมกับดอก
กุหลาบสีแดง 5ดอก นอกจากนี้ยังห้ามหักเต่าใน
สะพานศาลเรือนไทย ไม่เช่นนั้นจะเรียนไม่จบ

ปิดท้ายด้วย ม.หอการค้าไทย ที่หลายคน
เชื่อว่า หากเดินข้ามสะพานแดงในสวนญี่ปุ่นของ
มหาวิทยาลัยจะเรียนไม่จบ หรือถ้านักศึกษาค้นไหน
เห็นปลาการ์ตูนในบ่อน้ำจะพบแต่เรื่องดีๆ และ
นอกจากนี้ยังมี “แม่ไทร” หรือต้นไทร ลิงศักดิ์
ประจํามหาวิทยาลัยที่อาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากรเคารพสักการะ โดยเฉพาะเรื่องการสอบ
ผ่าน

“เจ็บบ” เสาวนีย์พร ชูประเทศ นักศึกษา
ชั้นปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ เล่าว่า ห้ามบนบานศาล
กล่าวกับแม่ไทร ให้ใช้คำว่า ขอพร “ก่อนที่จะสัก
การะหรือแก้บนแม่ไทร ต้องจุดธูปไหว้ศาล
พระภูมิชัยมงคลก่อน จากนั้นจุดธูป 5,7,9 ดอก
พร้อมกับนำแดง 2 ขวด พวงมาลัย 2 พวง นำ
สไปหรือผ้าสีมาผูกต้นไทร ซึ่งถือเป็นความเชื่อ
แต่ละบุคคล แต่ก็ไม่ว่าที่จะลบหลู่แต่อย่างใด”

สรุปได้ว่า หลายคำบอกเล่าที่ตกทอดกันมา
ท้ายสุดแล้วนั้นมันก็เป็นเพียง “ความเชื่อ” ที่
นักศึกษาของแต่ละสถาบันอาจ “เชื่อ” หรือ
“ไม่เชื่อ” ก็สุดแล้วแต่ หากกระนั้นเองในที่สุด
แล้วพอเมื่อคืนวันผ่านไป ความเชื่อ ที่เป็นลึกลับ
แม้จะยังคงอยู่หรือไม่ก็จะกลับมาเป็นความจริง
ดีดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สถานที่ศึกษาอันเป็นที่
รักให้กับนิสิต นักศึกษาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

